

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 10 ก.ย. 2562 หน้า 5 เรื่อง โรงไฟฟ้า

กรุงเทพธุรกิจ ● “ธีระชัย” ทวงถาม รมว. พลังงาน ทบทวนราชกรูปสร้างโรงไฟฟ้า ผังตะวันตก ซึ่งไม่เปิดประมูลอาจทำให้รัฐ เสียเปรียบ ส่อผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เหตุประเทศชาติเสียประโยชน์

จากกรณีทีคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.) และกระทรวง พลังงานมีมติให้บริษัท ราชกรูป จำกัด (มหาชน) ได้สิทธิในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันตกจำนวน 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์โดย ไม่มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปนั้น

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ว่า ได้ติดตามประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม และได้ ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม เพื่อให้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ ที่ผ่านมายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ซึ่ง เป็นการยื่นหนังสือไปสมัยของรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานคนก่อน คงต้องรอดูท่าที ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคน ปัจจุบันก่อน หากไม่มีการทบทวนเรื่องนี้ อาจจะต้องทำหนังสือเสนอไปอีกครั้ง

“มองว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าควรมี การเปิดประมูลให้เอกชนรายอื่นๆ เข้ามา

‘ธีระชัย’ จี้พลังงานทบทวน ลงทุน 2 โรงไฟฟ้าตะวันตก

ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับภาครัฐ เพราะ เป็นวิธีการที่รัฐจะได้รับประโยชน์สูงสุด การ อนุมัติให้รายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ อาจทำให้รัฐเสียเปรียบ และยังเป็น การกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย เพราะ ตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่าคณะรัฐมนตรี ต้องบริหารบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์กับ ประชาชนและประเทศชาติ”

ก่อนหน้านี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน กบง. ได้อนุมัติตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติที่ เสนอให้ บริษัท ราชกรูป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ได้รับสิทธิสร้างโรงไฟฟ้า ในพื้นที่ภาคตะวันตก จำนวน 2 โรง โรงละ 700 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะ วัตต์ ภายใต้วางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ ปี 2561-2580 (พีดีพี 2018) โดยโรงแรกจะเป็นการก่อสร้างทดแทน โรงไฟฟ้าไตรเอเนนเนอร์ยีขนาด 700 เมกะวัตต์ ของราชบุรีเอง ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญา ภายในเดือน ก.ค.2563

ส่วนโรงไฟฟ้าอีกแห่งเป็นการสร้าง โรงไฟฟ้าใหม่อีก 700 เมกะวัตต์ เพื่อเสริม ความมั่นคงไฟฟ้าและป้อนให้กับความ ต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ กบง.ได้มอบหมายให้ กกพ. เปรียบเทียบ RATCH และได้ข้อสรุปว่า RATCH จะเสนอขายไฟฟ้าในอัตราที่ต่ำกว่า ค่าไฟของระบบไฟฟ้าปัจจุบัน โดยระบุว่า สามารถเจรจาค่าไฟฟ้าได้ในอัตราที่ต่ำกว่า ค่าไฟฟ้าของทุกระบบในปัจจุบัน และมีความเหมาะสมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ที่ตั้งในพื้นที่เดิมใน จ.ราชบุรี

รายงานข่าวแจ้งว่าบริษัท พตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มีความพร้อมที่จะลง นามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กับบริษัท ราชกรูป จำกัด (มหาชน) หลังจากที่มีความ ชัดเจนในการลงนามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า หินกอง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว